

สารพันปัญหา? สาระน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ตู้เก็บตุ๊กตาผิดกฎหมาย

เรียน คุณชัย เสดเดอร์

ที่มีการกวาดล้างจับกุมตู้เก็บตุ๊กตาช่วงที่ผ่านมา อ้างว่าผิดกฎหมาย เลยสงสัยว่าผิดตรงไหน เพราะมีเพื่อนทำธุรกิจนี้อยู่ โดยเปิดตู้เก็บตุ๊กตาไม่กัตู้ในห้างสรรพสินค้า ทำมาหาเลี้ยงครอบครัว ไม่นานมานี้ ถูกเตือนว่าจะมีการตรวจค้นจับกุม

อ่านข่าวว่าที่ประเทศญี่ปุ่นยังบังคับทางทหารไทย ที่ออกจับกุมตู้เก็บตุ๊กตา เพราะในประเทศญี่ปุ่นเปิดกันทั่วไปเป็นที่นิยมมาก และในประเทศไทยเองก็มีตู้ลักษณะนี้ในห้างสรรพสินค้ามาแต่ไหนแต่ไร ทำไมถึงต้องมาจับกุมตอนนี้

แล้วเครื่องเล่นแบบอื่นๆ ผู้เกมที่เด็กๆ เล่นไม่รู้ ว่าถูกกฎหมายหรือไม่ เพราะยังเห็นเปิดให้เล่นกัน อยู่ตามปกติในหลายสถานที่ แตกต่างจากตู้เก็บตุ๊กตา ที่จริงเป็นการฝึกทักษะด้วยซ้ำ แล้วทำไมได้เสียเงินทองมากมายอะไร

ถ้าผิดกฎหมาย ก็อยากให้รัฐบาลช่วยแก้ไข เรื่องนี้ด้วย เพราะไม่ใช่เรื่องที่จะสร้างความเสียหายอะไร ต่อสังคม เด็กๆ เขาชอบมาเล่นเพื่อสนุกสนานกันเท่านั้น ไม่ใช่ตู้ม้าหรือตู้สล็อต จึงไม่น่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย การพนันเลย.

มีฉันทนา สามเสน

ตอบ คุณมีฉันทนา



กรณีนี้ น่าจะเป็นนโยบายต่อเนื่องของรัฐบาล ในการกวาดล้างการพนันและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้ ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย ได้ออกมา

สงสัยฝ่ายปกครอง-ตร.ขมี้ขมันกวาดล้างตู้เก็บตุ๊กตา
 คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบันจัดกิจกรรมวิ่ง "ต้านมะเร็ง" -ประกวดเพลงกล่อมลูก 4 ภาค

ชี้แจงในช่วงที่มีการจับกุม ว่าเป็นนโยบายที่ทั้ง สองหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกัน บูรณาการกันทำงาน

เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 เนื่องจากสภาพของเครื่องเล่นเข้าลักษณะ เป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการเล่นพนันตามบัญชี ข. ที่ต้องได้รับใบอนุญาต อย่างถูกต้อง

ส่วนเรื่องการนำเข้านั้นต้องผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร ตามกฎหมายศุลกากร และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการนำเข้าเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2548

ยึดตามตัวบทกฎหมาย ก็พอเข้าใจได้ เพียงแต่หลายคนก็สงสัยว่า แล้วที่ผ่านๆ มา เหตุใดถึงปล่อยปละละเลยจนเรื่องที่ว่าผิดกฎหมาย ผู้คนเข้าใจว่าถูกต้องกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว

และที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ มีอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนกับอำนาจที่อยู่ในมือหรือไม่ แล้วถ้าดูในแง่ของกฎหมาย ร่างกันมาตั้งแต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านมา 80 กว่าปีแล้ว หรือกฎกระทรวงก็ผ่านมากกว่า 30 ปี ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บริบทสังคมที่แตกต่าง วันนี้นักกฎหมายถึงเวลาต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือไม่

โดยเฉพาะเรื่องของเครื่องเก็บตุ๊กตาก็ตัวอย่าง จากหลายประเทศ ทั้งต้นตำรับอย่างญี่ปุ่นก็ไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นการมอมเมาเยาวชนให้ลุ่มหลงกับอบายมุขหรือการพนัน

อย่างไรก็ต้องฝากทางรัฐบาลฝ่ายนิติบัญญัติ ช่วยพิจารณาดูให้อีกทางว่าจะปรับแก้กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างไรบ้าง

โดยเฉพาะรัฐบาลที่มีนโยบายเรื่องนี้ต้องประชาสัมพันธ์ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติจะคุมอ่าว ค่อยเป็นค่อยไป ในการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวก็จะดีไม่น้อย

ทั้งหมดทั้งปวง กฎระเบียบเป็นเรื่องที่ดี

เพราะมีไว้เพื่อกำกับความเป็นอยู่และความเป็นไป ของผู้คนในสังคม แต่ถ้าหากวันใดกฎระเบียบนั้นๆ ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมเสียแล้ว

ก็ควรอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาปรับแก้กฎระเบียบนั้นๆ!

ชัย เสดเดอร์
chai.n@thairath.co.th

■ กิจกรรมน่าสนใจในรอบ สัปดาห์

กิจกรรมแรก คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวิ่งเชิงสัญลักษณ์เปิดยุทธการ "ต้านมะเร็ง"



และการแถลงข่าวงานประชุมวิชาการด้าน มะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ เวลา 06.00-08.30 น. ที่อุทยาน 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย!

อีกกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดการประกวด "ขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค" โดยปีนี้เป็นปีที่ 32 มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

82 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
28 คน

โดยในรอบชิงชนะเลิศจะมีการขับร้อง
ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลง
กล่อมลูก 4 ภาค ในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19
ก.ค.นี้ เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม
อเนกประสงค์ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยาม
บรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย ม.มหิดล ศาลายา

ทั้งนี้เพลงกล่อมลูกเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ของไทยที่สืบทอดมายาวนาน มักมีท่วงทำนอง
เท่กล่อมอย่างช้าๆ เพื่อให้เด็กหลับง่ายและเป็นสุข
โดยมีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน จากถ้อยคำที่
สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น

มีความหมายในเชิงอบรมสั่งสอนลูกหลาน
ด้วยความรักความผูกพัน พรรณนาถึงความรัก ความ
ห่วงใยต่อลูกน้อย ช่วยเพิ่มความรักความผูกพัน
ระหว่างแม่ลูกผ่านมาทางเสียงเพลงที่แม่ร้องกล่อม!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th